

มติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ครั้งที่ ๒๐๓ (ส.ค. ๖๗)

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมชมพูกา ๑ (ห้องประชุมใหญ่) อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่ระดับสากล ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนากำลังคนด้านงานวิจัย ระบบนิเวศน์วิจัยและระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหา ยกระดับ สร้างโอกาส ส่งเสริมและสนับสนุน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ของชุมชน ท้องถิ่น ภาคเหนือและประเทศอย่างยั่งยืน

ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อให้การบริหารจัดการงานวิจัย ในมิติการได้รับการสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยของประเทศ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารในการตัดสินใจ

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของกรรมการสภาวิชาการ

๑. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์สนใจการทำผลงานวิจัย รวมไปถึงยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ ความกระตือรือร้นในการทำผลงานทางวิจัยอีกด้วย

๒. ในกรณีอาจารย์หรือบุคลากรภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย มีการเสนอของบประมาณในการทำงานผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและส่งเสริม หรือจัดสรรงบประมาณให้ได้ตามจำนวนเสนอของงบประมาณ เพื่อเป็นการสร้างแรงผลักดัน และขวัญกำลังใจในการทำผลงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา ที่ ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงานวิจัย และมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา นำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ว่าที่ร้อยโท

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรรัตน์ ปาณานนท์)

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา